



บทที่ 482

เรื่องที่ไม่เคยคิด

ข้าแต่พระเป็นเจ้า จากการที่ลูกได้ศึกษาพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งและปฏิบัติตนตามพระวาจาของพระเจ้าอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และได้คุยกับคริสตชนที่ convert ไปนับถือศาสนาอื่น ตลอดจนศึกษา สังเกตคริสตชนที่ไม่ได้ศึกษาพระวาจาของพระเจ้าเลย ทำให้ลูกค้นพบและเห็นได้ชัดจากประสบการณ์ว่า วิธีการดำรงชีวิตในฐานะเป็นคริสตชนที่ศึกษาและไม่ศึกษาพระวาจาและไม่ปฏิบัติตามนั้นจะต่างกัน ตรงกับพระวาจาบทนี้เลยทีเดียว

**“ผู้ใดฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเราและปฏิบัติตาม ก็เปรียบเหมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหิน ฝนจะตก น้ำจะไหลเชี่ยว ลมจะพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น บ้านก็ไม่พัง เพราะมีรากฐานอยู่บนหิน ผู้ใดที่ฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเราและไม่ปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคนโง่เขลาที่สร้างบ้านไว้บนทราย เมื่อฝนตก น้ำไหลเชี่ยว ลมพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น มันก็พังทลายลงและเสียหายมาก” มัทธิว 7:24-27**

ลูกคิดถึงเพื่อนคนที่เคยเป็นเด็กช่วยมิสซา แต่ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลย พอเรียนมหาวิทยาลัย มีเพื่อนชักชวนให้ศึกษาพระคัมภีร์ของอีกศาสนาหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูคือพระเจ้า เป็นแค่ศาสดาท่านหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเขาก็ทำตามและต่อมาบอกว่า ไซ้เลย! ขณะนี้เขากลายเป็นผู้นำคนหนึ่งที่เข้มแข็งในศาสนานั้น ภรรยาของเขาได้ให้พระคัมภีร์ของศาสนาของเธอแก่ลูกเล่มหนึ่งและได้พยายามเผยแพร่ศาสนาของเธอให้ลูกเข้าใจ ลูกรับฟังและศึกษาด้วยความสนใจ

แต่ ... ลูกได้สร้างบ้านไว้บนหินซะแล้ว 😊

หลายปีก่อน ลูกมีโอกาสได้ทำธุรกิจกับนักธุรกิจเชื้อชาติเดียวกับพระเยซูคนหนึ่งในประเทศไทย พอเขาทราบว่าลูกเป็น convert ที่มาเป็นคาทอลิกตอนหลัง เขาก็พยายามจะชักชวนให้ลูกไปร่วมพิธีทางศาสนาของเขาที่ synagogue ของพวกเขาและได้ให้พระคัมภีร์ของเขามาให้ลูกเล่มหนึ่ง

ลูกก็รับฟังและศึกษาด้วยความสนใจ

แต่ ... ลูกได้สร้างบ้านไว้บนหินซะแล้ว 😊

ณ ตอนนี้ ในตู้หนังสือของลูกจึงมีทั้งพระคัมภีร์ (เป็น 10 เล่ม 😊) พระคัมภีร์ของอีกสองศาสนาที่มีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกัน แต่ก็มนุษย์นี้แหละที่ทำให้ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันนี้ต้องแยกเป็นศาสนาต่าง ๆ กัน

หลัง ๆ ลูกได้เพื่อนที่นับถือศาสนาหลักของประเทศไทยที่ศึกษาพระไตรปิฎกและเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจริง ๆ ไม่ใช่เป็นประเภทเชื่อเครื่องรางของขลัง ... ลูกจึงสนใจศึกษาพระธรรมของศาสนาหลักของประเทศไทยด้วย เพราะศรัทธาในการปฏิบัติตนของเพื่อนผู้นี้ โดยที่เธอก็เลื่อมใสศรัทธาในตัวลูกเช่นเดียวกัน

เนื่องจากศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่เป็นเทวนิยม ในขณะที่ศาสนาหลักของประเทศไทยเป็นศาสนาที่เป็นอเทวนิยมและเป็นหลักปรัชญา หลักของธรรมชาติ และในศาสนาคริสต์ พระเจ้าทรงสั่งสอนให้เราคริสตชนปฏิบัติตน



ต่อผู้อื่นด้วยความรัก การให้ การให้อภัย ... แต่ในศาสนาหลักของประเทศไทย พระศาสดาทรงสอนให้ศาสนิกของพระองค์พิจารณาตนเอง ทำอย่างไรให้พ้นทุกข์ หลากๆ คำสอนเป็นหลักปรัชญาในการดำรงชีวิต

ลูกศึกษาแล้ว เห็นว่ามีหลายคำสอนที่เดียวที่เป็นประโยชน์กับการดำรงชีวิต แม้เราจะเป็นคริสตชนก็ตาม “จงดำรงชีวิตอย่างมีสติ” เป็นต้น

การดำรงชีวิตอย่างมีสติ ไม่ได้ขัดกับการเป็นคริสตชนที่ดีเลย ตรงกันข้าม เป็นการเสริมสร้างให้เราเป็นคริสตชนที่ดีสมบูรณ์ขึ้นด้วยซ้ำ

แต่ ... เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตนตามแบบแผนที่ดีของการเป็นคริสตชน ลูกจึงสวดอธิษฐานเช่นนี้ทุกวันว่า “ขอพระเป็นเจ้า โปรดประทานพระพรให้ลูกดำรงชีวิตอย่างมีสติเทอญ” เช่นนี้ สติของลูกก็จะเป็นพระพรจากพระองค์ ไม่ใช่ลูกเก่งกล้าไปมีสติเอง 😊

ในเวลาเดียวกัน ความเชื่ออะไรที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิง ลูกก็เชื่อตามความเชื่อของทางคริสต์โดยไม่ต้องไปคิดให้เหน้อยมาก

เป็นต้นว่า ตายแล้วมีการเวียนว่ายตายเกิด แต่พวกเราคริสตชน เชื่อว่าชีวิตหลังความตาย เราจะได้ไปเกิดใหม่ในพระเจ้า หากเราไม่ได้ทำความชั่วร้ายแรงมากมาย เราก็จะไปในไฟชำระ เพื่อล้างชำระบาปมลทินจนหมดจด ก็จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์อย่างนิรันดร ส่วนผู้ที่ทำบาปชั่วร้าย ก็ไปอยู่ในนรก ตลอดนิรันดร์กาล เช่นกัน

ลูกขอเชื่อของลูกเช่นนี้ ไม่ต้องมีข้อกังขาหรือสงสัยหรือไปโต้แย้ง ข้อพิสูจน์ที่ว่า มีผู้ระลึกชาติได้ ผู้ใดจะเชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้เชื่อไป ลูกเองขอไม่เกิดใหม่แล้ว หลังชาตินี้ก็ขอให้ได้ไปรับใช้พระองค์บนสวรรค์ ตลอดนิรันดร์กาลเทอญ

และนี่คือเหตุผลที่ลูกใช้ชีวิตในช่วงนี้ในขณะที่ยังมีพลัง เปี่ยมด้วยกำลังวังชา สร้างถนน ... เพื่อใช้เดินทางไปเฝ้าพระองค์ เมื่อถึงวันที่ลูกสิ้นคืน 😊

พูดถึงชีวิตหลังความตาย วันก่อนมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีความสามารถระดับดูดวงของประเทศได้คุยให้ฟังว่า ท่านได้ศึกษาพระคัมภีร์ของทางคริสต์ทั้งเล่มเลยนะ และมีหนึ่งประเด็นที่ขอถามลูกเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณของมนุษย์ หลังความตาย

ท่านบอกว่าตามความเชื่อของชาวคริสต์จะมี “วันพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย” หรือเป็นวัน “Second coming of Christ” เพราะฉะนั้น นั่นหมายความว่า ก่อนถึงวันนั้น วิญญาณของผู้ที่ตายไป ก็ต้องรอถึงวันนั้นก่อนสิ จะบอกว่ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกได้อย่างไร เพราะฉะนั้นช่วงก่อนวันพิพากษาวิญญาณทั้งหลายจึงถูกพระเจ้าส่งลงมาเกิดใหม่เพื่อรอพิพากษาใหม่ไง!

อ้าว! เป็นประเด็นที่ลูกไม่เคยไปคิด เลยโต้ตอบอาจารย์ท่านนี้ไม่ได้

ลูกจึงได้ไปขอความรู้จากพระคุณเจ้าที่ลูกเคารพรัก ...

อาแมน

ลูกขอพร: อดคิดนั่น

[www.moving-themountain.com](http://www.moving-themountain.com)

